



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชิงเทรา  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชิงเทรา ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ  
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗  
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยกำหนดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นฯ ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชิงเทรา ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ได้ดำเนินการ  
ประเมินด้านผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน จะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศ  
การศึกษาในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดต่อไป โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก  
ด้านผลงานไปเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมโกวิท ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชิงเทรา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวสันต์ กวิวัฒนา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชิงเทรา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชิงเทรา  
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่แทน  
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตเชิงเทรา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๙๑๐๐๑	นายรณจักร ยั่งยืน	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปเข้ารับการประเมิน ด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโกวิท ชั้น ๒ สพม.ฉะเชิงเทรา
๒	๑๙๑๐๐๒	นางสาวเกษมศรี ศุภสรณาคม	
๓	๑๙๑๐๐๓	นางสาวกิงดาว เบ็งคำมา	

